

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, การเมืองไทยลดแรงซึ้น้ำตลาด-รอดูข้อมูลศก.ต่างประเทศ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังทรงตัว ขณะที่ปัจจัยการเมืองในประเทศลดแรงซึ้น้ำตลาดลงไปในระยะสั้น ทำให้นักลงทุนกลับไปให้ความสนใจข้อมูลเศรษฐกิจจากยุโรปและสหรัฐมากขึ้น

*ยูโรทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนปลีกตัวอยู่นอกตลาด เพื่อรอดูมาตรการที่ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) จะดำเนินการเพื่อจัดการกับอันตรายจากภาวะเงินฝืด

*ตลาดคาดว่า อีซีบีจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยทุกประเภท ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากติดลบเป็นครั้งแรก และจะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติม แต่จะไม่ใช้มาตรการซื้อสินทรัพย์จำนวนมาก ตามธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ)

*ก่อนหน้านี้นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบีได้ส่งสัญญาณให้ตลาดปรับตัวรับการดำเนินนโยบายในการประชุมวันนี้ แต่เนื่องจากตลาดปรับตัวรับกับเรื่องดังกล่าวและมีความคาดหวังอย่างมากต่อความเคลื่อนไหวของอีซีบีในวันนี้ จึงทำให้มีความเสี่ยงที่ตลาดอาจจะผิดหวัง หากอีซีบีไม่ได้ดำเนินการใดๆ ตามที่คาดไว้

*ข้อมูลของสหรัฐเมื่อวานนี้ออกมาไร้ทิศทาง แต่ยังคงหนุนมุมมองว่า เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัว จากภาวะชะลอตัวที่เกิดจากสภาพอากาศในช่วงต้นปีนี้ โดยสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ(ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ เพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ 56.3 ในเดือนพ.ค. จาก 55.2 ในเดือนเม.ย.

*แต่ ADP Employer Services เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด 179,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ว่า ข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันพรุ่งนี้ อาจจะออกมาน่าผิดหวัง

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.668 บาท

*08.26 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.67/70 จาก 32.66/69 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.67/71 จาก 32.66/70 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.55/57 จาก 102.73 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3596/98 จาก 1.3598 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"เข้านี้ค่อนข้างทรงตัว ช่วง overnight ก็เหมือนกัน กระแสของปัจจัย การเมืองในประเทศน่าจะเบาบางไปแล้ว และเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่พ่อต่างชาติกลับมาซื้อ (บาท) พวกที่ long ดอลลาร์/บาท ไว้ ก็ต้องระบาย position กันออกมา" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ ขณะที่ปัจจัยการเมือง ภายในประเทศ ลดการขึ้นราคาตลาดลงไป และนักลงทุนหันกลับไปสนใจข้อมูลเศรษฐกิจจาก ต่างประเทศมากขึ้น โดยจุดสนใจในระยะสั้น จะอยู่ที่ผลการประชุมอีซีบีในวันนี้ และ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ในวันพรุ่งนี้

ดิลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดมองแนวรับที่ 32.75 และแนวต้านที่ 32.65

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้